

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 102 /BQLDA-DAGT

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của  
cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND  
tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Cử tri Lương Thị Bày
- Cử tri Lương Văn Tăng

(Địa chỉ: ấp 8, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 420/UBND-TH ngày 30/01/2024 về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh.

Liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri Lương Thị Bày, cụ thể:

+ **Cử tri Lương Thị Bày - ấp 8, xã Tân Thành kiến nghị:** Gia đình ông Lương Văn Tăng ấp 8, xã Tân Thành, có diện tích đất 992,3m<sup>2</sup> bị ngập khi triển khai xây dựng dự án thủy lợi Hồ Phước Hòa, làm thiệt hại hoa màu và cây trồng trên đất; tuy nhiên từ năm 2009 đến nay chưa nhận được tiền bồi thường, đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết bồi thường cho người dân.

Qua xem xét, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh có ý kiến như sau:

Trường hợp hộ ông Lương Văn Tăng (ngụ tại xã Tân Thành) có một phần diện tích đất thuộc hạng mục ngập phát sinh lòng hồ dự án Thủy lợi Phước Hòa. UBND thành phố Đồng Xoài ban hành Thông báo thu hồi đất số 1659/TB-UBND ngày 03/12/2019 để thực hiện GPMB hạng mục: Ngập phát sinh lòng hồ-Dự án Thủy lợi Phước Hòa thuộc địa bàn xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Về công tác GPMB do Trung tâm PTQĐ thành phố thực hiện, tuy nhiên đến hết năm 2019 Trung tâm PTQĐ vẫn chưa thực hiện xong công tác bồi thường, đến ngày 31/12/2019 dự án hết thời gian thực hiện (dự án sử dụng nguồn vốn của TW và Bộ NN-PTNT đã quyết toán dự án), vì vậy hộ ông Lương Văn Tăng vẫn chưa được bồi thường theo quy định.

Thực hiện theo Thông báo số 172/TB-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tại buổi họp tư vấn giải quyết một số vướng mắc trong giải quyết đơn của công dân ngày 01/4/2021, có nội dung **“Đưa chi phí bồi thường cho 01 hộ dân ngụ tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài (bị thu hồi đất dự án thủy lợi Phước Hòa nhưng chưa làm xong thủ tục bồi thường) vào chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa”**. Tuy nhiên để thực hiện công tác đền bù cho hộ ông Lương Văn Tăng, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh được các Sở trả lời như sau:

+ Sở TN-MT phúc đáp tại công văn số 3001/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/12/2022, với nội dung: **Liên quan đến việc sử dụng kinh phí bồi thường; do đó,**



không thuộc thẩm quyền của sở TN-MT. Mặc khác, tại Thông báo số 172/TB-UBND ngày 08/4/2021, UBND tỉnh đã có chỉ đạo xử lý vấn đề kinh phí bồi thường cho hộ dân này; đề nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh lấy ý kiến của Sở KH-ĐT để báo cáo UBND tỉnh.

+ Sở KH-ĐT phúc đáp tại công văn số 66/SKHĐT-ĐT ngày 07/01/2023 với nội dung: Tại Thông báo số 172/TB-UBND ngày 08/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: “*Thống nhất đưa chi phí bồi thường cho 01 hộ dân ngụ tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài (bị thu hồi đất dự án thủy lợi Phước Hòa nhưng chưa làm xong thủ tục bồi thường) vào chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa. Do đó đề nghị Ban QLDA căn cứ kết luận nêu trên, triển khai thực hiện theo đúng quy định*”.

Tiếp theo Ban QLDA tổng hợp và xin ý kiến của UBND tỉnh thì văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 594/VPUBND-KT ngày 21/3/2023, trong đó có nêu: Đề nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan rà soát lại cơ sở pháp lý việc sử dụng chi phí bồi thường, GPMB của dự án này để thực hiện bồi thường, GPMB cho dự án khác có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không? (nêu rõ Điều, Khoản nào của quy định).

Ngày 12/6/2023 Ban QLDA mời các Sở ngành để họp lấy ý kiến theo nội dung công văn số 594/VPUBND-KT ngày 21/3/2023, tuy nhiên cuộc họp vắng nhiều thành phần tham dự.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Ban QLDA đã có văn bản số 99/BQLDA-DAGT ngày 16/02/2024 đề nghị các Sở, ngành liên quan cho ý kiến về việc: Ban QLDA có được sử dụng nguồn vốn của dự án đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa để chi trả cho 01 hộ dân thuộc hạng mục phát sinh lòng hồ - dự án Thủy lợi Phước Hòa (bị thu hồi đất dự án thủy lợi Phước Hòa nhưng trước đây chưa làm xong thủ tục bồi thường) là có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không? (nêu rõ Điều, Khoản nào theo quy định của pháp luật). Sau ngày 26/02/2024 Ban QLDA sẽ tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

**Tóm lại:** Việc chi trả tiền đền bù cho hộ ông Lương Văn Tăng đang vướng thủ tục pháp lý nên chưa thể thực hiện được, Ban QLDA đang xin ý kiến của các sở ngành liên quan. Trong thời gian tới Ban QLDA sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở ngành để có phương án đền bù cho hộ ông Lương Văn Tăng theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh để thông tin đến cử tri Lương Thị Bày được biết và mong cử tri thông cảm.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- TTr UBMTTQ tỉnh (b/c);
- TTr HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Như trên;
- UBND TP Đồng Xoài;
- UBND xã Tân Thành;
- Trung tâm PTQĐ Tp (để biết)
- GD, PGD ;
- Lưu: VT, DAGT<sub>(Thanh)</sub>.

